



ประกาศจังหวัดระนอง

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลระนอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดระนอง ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลระนอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง จำนวน ๒ อัตรา และประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นายเกียรติพงษ์ ongsara
๒	๐๐๒	นางสาวอรทัย นุ่นทอง
๓	๐๐๓	นางสาวธิระนันท์ จันท์เอียด

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ และ ๒ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ใหม่)
โรงพยาบาลระนอง

๒. หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรอง
ว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ก็จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๔. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ถ้ามี
การคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก

๕. ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ต้องอยู่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลระนองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้ามโอนย้ายไปส่วนราชการอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง